

๑๗๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๓๕๓๗



ตราครุฑ
เลขรับที่ 12804
ฉบับรับที่ 2 8 ส.ย. 2560
กระทรวงมหาดไทย นครพิบูลย์สงคราม
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
วันที่ 30 ส.ย. 2560

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เลขรับที่ 3510
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๐๖๒๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตาม
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ในกรณีการเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินโครงการ ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ ต้องได้รับการอนุญาต หรือยินยอมให้
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไป
ดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. หลักในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชน ให้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางราชการ หากไม่มี
แผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ประสงค์จะยกที่ดิน
ให้แก่ทางราชการ ส่วนราชการไม่ควรรับบริจาคตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาภายหลัง หากราชการมิได้
เข้าไปใช้ประโยชน์นั้นจริง และผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอที่ดินคืน

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน

๒.๑ กรณี อุทิศหรือให้เข้าไปดำเนินการในที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้หน่วยงาน
ที่ได้รับอุทิศหรือให้เข้าไปดำเนินการในที่ดินดังกล่าว จัดทำหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทิศหรือ
ยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑.๑ เจ้าของที่ดินที่อุทิศหรือให้เข้าไปดำเนินการนั้น มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีภาระผูกพัน ให้แจ้งผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน

๒.๑.๑.๑ หากที่ดินตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการที่ได้รับอุทิศหรือ
ให้เข้าไปดำเนินการ ประสานส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบว่าที่ดิน
นั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

๒.๑.๑.๒ หากที่ดินมีข้างเคียงติดกับที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการที่ได้รับอุทิศ
หรือให้เข้าไปดำเนินการ ประสานส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินของรัฐที่ติดกับที่ดินเอกชนให้มีความชัดเจนก่อน หากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตของรัฐทั้งแปลงหรือ
บางส่วนให้ดำเนินการตาม ข้อ ๒.๑.๑.๑

/๒.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่...

๒.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและพืชผลต่างๆ ที่อยู่บนที่ดินพร้อมแผนที่ขอบเขตและเนื้อที่ของที่ดิน และให้เจ้าของที่ดินและผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน กรณีมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดินให้สำเนาประกอบเรื่องด้วย

๒.๑.๓ จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิสหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ จำนวน ๔ ชุด เก็บไว้ที่ ๑. หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าของที่ดิน ๓. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะตามกฎหมาย ๔. สำนักงานที่ดินท้องถิ่น

๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดินสามารถทำการจดทะเบียนและนิติกรรมรับโอนที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนได้ ก็ให้ดำเนินการด้วย

๒.๓ กรณีที่ได้ดำเนินการอุทิสหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการมาแล้ว หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการตาม ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ได้เพียงใดก็ให้ดำเนินการต่อไปด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐

ความที่สุด

ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/๐๓๒๓๐



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 23 มี.ค. 2555
เลขรับ 11569
เวลา

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๓ ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตำหนิตัวพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์
การพิมพ์
เลขรับ 1453
วันที่ 23 มี.ค. 2555
กรมบัญชีกลาง

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้บันทึกเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบกับระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีได้มีข้อกำหนดเรื่องการโอนพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ไปให้หน่วยงานอื่น ซึ่งหากส่วนราชการมีความประสงค์โอนพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ไปให้กับหน่วยงานอื่น ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการโอน เพื่อขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างคล่องตัว ตลอดจนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้ ดูแลทรัพย์สิน และบริหารจัดการทรัพย์สิน จึงขออนุมัติยกเว้นหรือ ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อ กพ. โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถจำหน่ายพัสดุ โดยการโอนพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ ที่ได้รับหรือเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปให้กับหน่วยงานอื่นได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุไว้ว่าหลังจากส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครบถ้วนแล้ว แล้วปรากฏว่า มีพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานราชการ หรือหากใช้ราชการต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และได้ดำเนินการสอบหาซื้อที่จริงตาม ข้อ ๑๕๖ แล้วไม่ปรากฏตัวผู้ต้องรับผิดชอบ ส่วนราชการก็อาจจะจำหน่ายพัสดุออกจากการควบคุมโดยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดในจำนวน ๔ วิธี ตามข้อ ๑๕๗ กำหนดไว้ได้ โดยอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะเป็นผู้พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม จึงจะเห็นได้ว่า การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ตามข้อ ๑๕๗ นั้น มิได้กำหนดให้ส่วนราชการจำหน่ายพัสดุที่เป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ แต่หากส่วนราชการมีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถ ใช้งานได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด และในกรณีเช่นนี้ ส่วนราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ในการจำหน่ายพัสดุดังกล่าวเพื่อขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) ก่อนดำเนินการต่อไป เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือ กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นาย
๐๑๕๒

๒๐ ...

๒. จากหลักการข้างต้น หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบพัสดุให้แก่หน่วยงานใด ๆ ตั้งแต่ต้น และได้ระบุวัตถุประสงค์นั้นไว้ตั้งแต่ในชั้นการขอตั้งงบประมาณต่อไป ซึ่งจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งผลให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถจัดหาแล้วโอนพัสดุให้หน่วยงานนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด และการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย แต่ในกรณีของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา มิได้กำหนดเรื่องการมอบพัสดุในลักษณะดังกล่าวไว้ ต่อมาเมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการโอนพัสดุ จึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้พัสดุที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดประโยชน์ไม่ต้องเสียไปโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นผู้ใช้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง ยกเว้นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งโดยสภาพตกเป็นพระราชพัสดุ และไม่อยู่ในการควบคุมตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงต้องหารือเรื่องดังกล่าวไปยังกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้โอนและผู้รับโอนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานในลำนของการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ โดยเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง กวพ. มีข้อสังเกตดังนี้

(๑) เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขอจัดสรร และการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนั้น ในกรณีพิจารณาแผนงาน/โครงการในการขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป ขอให้หน่วยงานที่มิหนำซ้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรกำหนดให้มีความชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๒) สำนักงาน ก.พ.ร. ควรต้องมีการประเมินผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ

(๓) การจัดทำบัญชีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบการเงิน งบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย) เนื่องจากปัญหาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง โดยส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่มีการจัดทำบัญชี ซึ่งมีผลกระทบให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจัดทำงบการเงินของแผ่นดินในภาพรวมได้

(๔) การพิจารณาแผนงาน/โครงการ และการโอนทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กรณีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรต้องพิจารณาถึงงบประมาณที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการว่าด้วยการให้สด

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๗๐๘๕ - ๖



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศ
ที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง/กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๒๖

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕

ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณี
เข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณี
ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มี
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การรับบริจาคที่ดิน
จากเอกชน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน สมควรนำมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิง
และถือปฏิบัติต่อไป จึงได้ดำเนินการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้เป็นฉบับเดียว พร้อมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นให้ชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน รวม ๒ มติ

๒. หลักการและแนวทางปฏิบัติการที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนขึ้นขานมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอใ้ต้นจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๑๔๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๗๑๗๓

www.cabinet.go.th

หลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้
หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หลักการในการรับบริจาคที่ดิน

ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติว่า ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้น หากส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทางราชการ ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่ควรรับบริจาคที่ดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง หากทางราชการมิได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง และผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอที่ดินคืน

**แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน กรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้
หรือกรณีราชการแสดงความประสงค์จะอุทิศที่ดิน หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน**

๑. กรณีที่มีผู้อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่งได้รับอุทิศที่ดินจากราษฎรหรือเข้าไปดำเนินการในที่ดินเอกชน จัดทำหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ที่ดินที่จะอุทิศให้กับทางราชการหรือจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ ต้องเป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย หากที่ดินนั้นมีภาระผูกพัน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน

๑.๑.๑ หากที่ดินแปลงที่อุทิศหรือให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการที่จะรับการอุทิศหรือเข้าไปดำเนินการในที่ดิน ประสานกับส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมาย เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรวจสอบว่า ผู้ที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

๑.๑.๒ หากที่ดินแปลงที่อุทิศหรือให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการมีข้างเคียงติดกับที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการที่จะรับการอุทิศหรือเข้าไปดำเนินการในที่ดิน ประสานกับส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐด้านที่มีข้างเคียงติดกับที่ดินของเอกชนดังกล่าวให้มีความชัดเจนก่อน หากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐทั้งแปลงหรือบางส่วน ให้ดำเนินการตามบัญชี ๑.๑.๑

๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินหรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและพืชผลต่าง ๆ ที่อยู่บนที่ดิน พร้อมแผนที่แสดงขอบเขตและเนื้อที่ของที่ดินที่จะอุทิศหรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ แล้วให้เจ้าของที่ดินและ

ผู้หน้าที่...

ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ ลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ในกรณีมีเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้สำเนาประกอบเรื่องไว้ด้วย

๑.๓ การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินหรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไป ดำเนินการดังกล่าว ให้จัดทำ ๔ ชุด มีข้อความและรายละเอียดถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่หน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ เจ้าของที่ดิน หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะตามกฎหมาย และสำนักงาน ที่ดินท้องที่ แห่งละ ๑ ชุด

๒. หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดินสามารถทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอน ที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนได้ ก็ให้ดำเนินการด้วย

๓. สำหรับกรณีที่ยื่นเอกสารอุทิศที่ดินให้รัฐหรือรัฐเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนซึ่งได้ดำเนินการ มาแล้ว หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้เห็นชอบ ก็ให้ดำเนินการต่อไปด้วย

๔. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือ ยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เท่าที่พอจะดำเนินการให้ได้ เช่น อาจกำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าไป ดำเนินการ ณ ภูมิสำเนาหรือที่ผู้อุทิศที่ดินให้ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศที่ดิน เป็นต้น